



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สก๊อปพิเศษ: 'รมว.เกษตรฯ' นำร่อง 'กล้วยหอมทอง' ต้นโครงการ 'ปลูกให้ใช้'...	สยามรัฐ
2. สศก.หนุนชาวสุราษฎร์เลี้ยงแพะเสริมรายได้	แนวหน้า
3. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้ายังดิน: แพะ...เสริมรายได้	ไทยรัฐ
4. เฮไม่หยุด! ยาง-ปาล์ม ราคาพุ่ง	mgronline.com
5. ราคายาง-ปาล์มพุ่ง	tna.mcot.net
6. เฮไม่หยุด ยาง-ปาล์ม ยังกระแสรแรง รัฐเดินหน้ากระตุ้นมาตรการต่อเนื่อง เผย...technologychaoban.com	
7. 'เฉลิมชัย'สั่งเช็คสต็อกยางหลังราคาผันผวน	มติชน (กรอบ่าย)
8. พต.ตั้งมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์พีเคเลี้ยงPSGเกษตรกรรายย่อย	ไทยรัฐ (กรอบ่าย)
9. 1/4 Special Report: ราคายางพุ่งสูงรอบ3ปี ปีทองธุรกิจ'ถูงมือยาง'(1)	เดลินิวส์ (กรอบ่าย)
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์ (กรอบ่าย)
11. ภาพข่าว: ทอดกฐิน	เดลินิวส์ (กรอบ่าย)
12. คอลัมน์: เทียบท่าหน้า3: เรียบง่าย	ไทยรัฐ (กรอบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อข่าว : สก๊ิปพิเศษ: 'รมว.เกษตรฯ' นำร่อง 'กล้วยหอมทอง' ต้นโครงการ 'ปลูกให้ใช้'...

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 24410 หน้า : 1(บนซ้าย), 2



**'รมว.เกษตรฯ' นำร่อง 'กล้วยหอมทอง'**  
ต้นโครงการ **'ปลูกให้ใช้'** ส่งออกญี่ปุ่น > 2



### สก๊ิปพิเศษ

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มีความมุ่งมั่นให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง เกษตรกรมีรายได้ ทรัพยากรยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงเกิดนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งเป็นหนึ่งในการกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,926 แปลง ให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อความสมดุลทั้งการผลิตและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตเป็น ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัยยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางทางการตลาดที่มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็นภาคการเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



# 'รมว.เกษตรฯ' นำร่อง 'กล้วยหอมทอง' ต้นโครงการ 'ปลูกให้ใช้' ส่งออกญี่ปุ่น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  
หัวข้อข่าว : สกู๊ปพิเศษ: 'รวม.เกษตรฯ' นำร่อง 'กล้วยหอมทอง' ดันโครงการ 'ปลูกให้ไซ'

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 24410 หน้า : 1(บนซ้าย), 2

**ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่าภาคเกษตรมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยที่ผ่านมาได้ยึดหลัก **“ตลาดนำการผลิต”** ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายอย่างเหมาะสมเพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย ซึ่งนอกจากการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้ว สินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย และแน่นอนว่า สิ่งสำคัญที่ถือเป็นหัวใจหลักของการผลิต คือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม โดยผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ที่ตลาดมีความต้องการสูง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เตรียมวางแนวทางเพื่อดำเนินโครงการเปลี่ยน **‘ปลูกให้ไซ’** เพื่อให้เกษตรกรหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับแน่นอนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และยังให้ผลตอบแทนที่สูง คุ่มค่าแก่เกษตรกร โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตร และรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป รวมถึงยังลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร ด้วยการร่วมมือกับบริษัทประกันภัยสินค้าเกษตร รองรับกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังดำเนินการควบคู่ไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน สามารถคงคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยืดอายุของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการส่งออกไปสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังก่อเกิดการจ้างแรงงานภาคเกษตรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยปัจจุบัน มีสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ผลผลิตไม่เพียงพอและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อาทิ กล้วยหอมทอง โกโก้ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วลิสง เต้าหู้ ฝักอ่อน มะพร้าว มะยงชิด

การดำเนินโครงการดังกล่าว ขณะ



นี้ได้มีการศึกษาและเริ่มนำร่องแล้วในพืชเศรษฐกิจ กล้วยหอมทอง เป็นชนิดแรก กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 300 ไร่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เหมาะสมกับการเพาะปลูกกล้วยหอมทอง โดยเบื้องต้นมีการหารือร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทอง เกษตรกรแปลงใหญ่ Young Smart Farmer ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ที่สนใจปรับเปลี่ยนการผลิตสู่กล้วยหอมทองร่วมกัน ซึ่งพบว่า พื้นที่ดังกล่าวสามารถให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 64 ราย พื้นที่รวม 167 ไร่ กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 21,077 บาท/ไร่ (เริ่มให้ผลผลิตในเดือนที่ 9 - 11 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 2 ปี) มีการจำหน่ายตามเกรดต่างๆ ของผลผลิต โดยเกรด A ราคาที่เกษตรกรขายได้จะอยู่ที่ 14 บาท/กก. ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4,160 กก./ไร่ สร้างรายได้ 54,080 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 33,000 บาท/ไร่

ด้าน **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า สำหรับผลผลิตกล้วยหอมทองที่ได้ นอกจากจำหน่ายในประเทศแล้ว ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่น ทั้งรสชาติ และ

คุณประโยชน์ จึงทำให้กล้วยหอมทองไทยเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น Beisia Supermarkets ที่มีความต้องการกล้วยหอมทองเฉลี่ย 1,125 ตัน/เดือน หรือ 13,500 ตัน/ปี นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังร่วมกับทาง Beisia และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมองค์ความรู้ในการเพาะปลูก ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ เทคนิคการปลูก การเก็บเกี่ยว โดยนำเทคโนโลยีน้ำนาโน (Fine Bubble Technology) ที่มีการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น เพื่อรักษาสภาพและยืดอายุของสินค้าเกษตรในการส่งออกอีกด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร Beisia Supermarkets และบริษัทประกันภัย ในช่วงต้นปี 2564 โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการประสานความร่วมมือ MOU ดังกล่าว และหลังจากนั้นจะขยายผลการดำเนินโครงการไปยังกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในระยะต่อไป

**เลขาธิการ สศก.** กล่าวทิ้งท้ายว่า **ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะยังคงขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : สก๊อปพิเศษ: 'รวมว.เกษตรฯ' นำร่อง 'กล้วยหอมทอง' ดันโครงการ 'ปลูกให้ใช้'...

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 24410 หน้า : 1(บนซ้าย), 2



เกษตรกรอย่างจริงจัง ควบคู่กับการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big data และ Agri-Map Online เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนและเลือกเพาะปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม ได้ผลตอบแทนสูง อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยยังคงเน้นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับยุค New Normal เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน GDP ภาคเกษตรเติบโต อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร ตลอดจนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพร่วมกัน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.หนุนชาวสุราษฎร์เลี้ยงแพะเสริมรายได้

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14434 หน้า : 8(บนขวา)

## สศก.หนุนชาวสุราษฎร์เลี้ยงแพะเสริมรายได้

**นางพัชรรัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้เกษตรกรทำอาชีพเสริมในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่ง“การเลี้ยงแพะ”เป็นสินค้าทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย ดังนั้น สศก.โดย สศท.8 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัดและสินค้าทางเลือกเพื่อเสริมรายได้เกษตรกร ภายใต้โครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

สำหรับสถานการณ์ผลิตแพะเนื้อในจ.สุราษฎร์ธานี พบว่า ปี 2563 เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อหลายอำเภอ เช่น อ.กาญจนดิษฐ์ อ.พระแสง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 525 ราย 11,720 ตัว นิยมเลี้ยงสายพันธุ์พื้นเมือง เนื่องจากขายพันธุ์ได้เร็ว ทนทุกสภาพแวดล้อม ไร้พื้นที่เลี้ยงคอต่วนน้อย และที่สำคัญเลี้ยงง่าย กินอาหารพวกพืชได้หลายชนิด ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,717 บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธุ์สัตว์ 375 บาท ค่าแรงงาน 701 บาท ค่าอาหาร 1,332 บาท และส่วนที่เหลือ 309 บาท เป็นค่ายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะประมาณ 1-2 ตัว/รุ่น สำหรับแพะเพศเมียจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุประมาณ 8 เดือน ถึงอายุประมาณ 7 ปี ซึ่งแพะจะมีอายุเฉลี่ย 15 ปี เกษตรกรจำหน่ายแพะเนื้ออายุเฉลี่ย 6-8 เดือน (น้ำหนักประมาณ 31.2 กก.) ราคา 5,023 บาท/ตัว (161 บาท/น.ตัว 1 กก.) คิดเป็นรายได้สุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 2,306

บาท/ตัว นอกจากนี้ เกษตรกรยังสร้างรายได้เพิ่มด้วยการนำมูลแพะมาทำเป็นปุ๋ยขายในราคากิโลกรัมละ 3 บาท เนื่องจากปุ๋ยมูลแพะมีธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ดินร่วนซุยอีกด้วย

ด้านสถานการณ์ตลาด ส่วนใหญ่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าฟาร์มนำไปขายต่อให้ผู้รวบรวมใน จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช จังหวัดที่มีกลุ่มแพะแปลงใหญ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแพะแปลงใหญ่ นครศรีธรรมราชจัดหาแพะเนื้อส่งออกไปมาเลเซียประมาณ 2,000-3,000 ตัว/เดือน อย่างไรก็ตาม ตลาดแพะเนื้อของภาคใต้ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งขาดแคลนพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพ อาหารชั้นมีราคาสูง และขาดแคลนอาหารหยางบางช่วง หรือกรณีนำเข้าแพะพ่อแม่พันธุ์จากต่างถิ่นเสี่ยงเกิดโรคติดต่อ ที่สำคัญผู้บริโภคในประเทศมีเฉพาะกลุ่ม ยังไม่นิยมบริโภคเนื้อแพะเท่าที่ควร

ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนผลักดันให้มีแผนงานโครงการส่งเสริม การเลี้ยงแพะตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผลิต แปรรูป และจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการผลิตแพะคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้มาตรฐานฟาร์ม สนับสนุนการผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมถึงจัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการบริโภคเนื้อแพะเพิ่มขึ้น หากเกษตรกรสนใจข้อมูลผลิตและตลาดแพะเนื้อสุราษฎร์ธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 โทร. 0-7731-1641 หรือ อีเมล zones@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: แพะ...เสริมรายได้

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22932 หน้า : 17(ล่างซ้าย)



## แพะ...เสริมรายได้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมในสวนยางพาราที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง

จากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนของ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8)** พบว่าสุราษฎร์ธานีมีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ 525 ราย จำนวน 11,720 ตัว...นิยมเลี้ยงสายพันธุ์พื้นเมืองเนื่องจากขายพันธุ์ได้เร็ว มีความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมใช้พื้นที่เลี้ยงต่อตัวน้อย และที่สำคัญเลี้ยงง่าย กินอาหารพวกพืชได้หลายชนิด

โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ 2,717 บาท แบ่งเป็นค่าพันธุ์สัตว์ 375 บาท ค่าแรงงาน 701 บาท ค่าอาหาร 1,332 บาท และส่วนที่เหลือ 309 บาท เป็นค่ายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ



แม่แพะ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะรุ่นละ 1-2 ตัว แพะเพศเมียจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุประมาณ 8 เดือนไปจนถึงอายุ 7 ปีเกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะเนื้ออายุเฉลี่ย 6-8 เดือน น้ำหนักประมาณ 31.2 กก. ขายได้

ตัวละ 5,028 บาท...เกษตรกรได้กำไรเฉลี่ยตัวละ 2,306 บาท

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มด้วยการนำมูลแพะมาทำเป็นปุ๋ยขายในราคากก.ละ 3 บาทเนื่องจากปุ๋ยมูลแพะมีธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืช และมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ดินร่วนซุยอีกด้วย

ด้านตลาดจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าฟาร์มเพื่อนำไปขายต่อให้กับผู้รวบรวมในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะกลุ่มแพะแปลงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดหาแพะเนื้อส่งไปมาเลเซียเดือนละ 2,000-3,000 ตัว

อย่างไรก็ตาม ตลาดแพะเนื้อของภาคใต้ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ อาหารชั้นมีราคาสูง และขาดแคลนอาหารหยางในบางช่วง การนำเข้าแพะพ่อแม่พันธุ์จากต่างถิ่นก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ

ที่สำคัญผู้บริโภค โลกมีเฉพาะในบางประเทศส่วนใหญ่ยังไม่นิยมบริโภคเนื้อที่ควร

หากเกษตรกรสนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-7731-1641 หรืออีเมล zone8@oae.go.th







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ mgronline.com  
หัวข้อข่าว : เฮไม่หยุด! ยาง-ปาล์ม ราคาพุ่ง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : - หน้า : -

MGR  
ONLINE News1

Lite Version

หน้าหลัก / News1 / News1

## เฮไม่หยุด! ยาง-ปาล์ม ราคาพุ่ง

เผยแพร่: 2 พ.ย. 2563 18:09 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ppn Click Discover and Improve  
Premium Publisher Network your marketing campaign

ยาง-ปาล์ม ราคายังดี หลังภาครัฐ เดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มขึ้น 80 บ./กก. , ส่วนราคาปาล์ม และ 7 บ./กก.

**นางอัญชมา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** รายงานสถานการณ์ราคายางพารา และปาล์ม น้ำมัน ซึ่งมีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่า ราคายางพาราท้องถิ่น ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย และราคาส่งออก FOB ยังคงมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 56.89 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 80 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นถึง 41 %

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการปิดเมืองที่เริ่มคลี่คลาย รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา แรงดันหลายด้าน ซึ่งได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ การส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ รวมถึงการซื้อขายยางพาราแบบออนไลน์

นอกจากนี้ ผู้ซื้อภายในประเทศ ต้องการเร่งการส่งมอบยางในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะเดียวกันราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทั้งตลาดญี่ปุ่น และตลาดสิงคโปร์อยู่ในช่วงขาขึ้น มีแรงซื้ออยู่ในระดับสูง ความต้องการถูงมือยางปรับตัวเพิ่มขึ้นคล้ายมากจากสถานการณ์ COVID-19 และภาคโรงงานผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัว นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ mgronline.com  
หัวข้อข่าว : เฮไม่หยุด! ยาง-ปาล์ม ราคาพุ่ง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : - หน้า : -

ด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อที่หน้าโรงงานในแหล่งผลิตที่สำคัญ (สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ ชุมพร) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.10 – 5.00 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นระหว่างกิโลกรัมละ 6.00 – 6.90 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) และราคาน้ำมันปาล์มดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.00 – 25.25 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 36 – 37 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากสถานการณ์ Covid – 19 เริ่มคลี่คลาย

ประกอบกับมาตรการของรัฐที่กระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์ม โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล รวมทั้งการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินของผู้ประกอบการ ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยเดือนละ 0.24 ล้านตัน อีกทั้งผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ออกสู่ตลาดน้อย ( 19 % ของผลผลิตทั้งหมด 16.36 ล้านตัน) คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเดือนตุลาคม 0.21 ล้านตัน, พฤศจิกายน 0.18 ล้านตัน และธันวาคม 0.16 ล้านตัน

ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงเฉลี่ยอยู่ระหว่างเดือนละ 0.03 – 0.08 ล้านตัน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.32 ล้านตัน คาดว่าราคาปาล์มจะพุ่งต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

สรุป. คาดการณ์ว่า ราคาขางพารา ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จะยังมีทิศทางดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโมเดล "เกษตรฯ-พาณิชย์ทันสมัย"และนโยบาย"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ tna.mcot.net  
หัวข้อข่าว : ราคายาง-ปาล์มพุ่ง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : - หน้า : -



โทรคมนาคม: 02-2016600  
สำนักงานข่าว: 02-2016096

วิดีโอ | Gallery News | ทีวีออนไลน์

Home ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม กีฬา คุณภาพชีวิต Tech&Sci ทั่วไทย สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ

ยื่นยับยั้งรัฐดิจิทัลสิทธิ GSP ไทยไม่กระทบการส่งออก | CIMB ห่วงการเมืองลดความเชื่อมั่นนักลงทุน | เด็กหญิงถูกรื้อศพ

ppn Click Premium Placement Comply With Brand Safety

เกษตรฯ เศรษฐกิจ

2 พฤศจิกายน 2563 2:51 pm

## ราคายาง-ปาล์มพุ่ง



กรุงเทพฯ 2 พ.ย. - ราคายางพุ่ง 80 บาท-ปาล์มแตะ 7 บาท หลังรัฐออกมาตรการกระตุ้นเนื่อง

Premium Placement Comply With Brand Safety

ppn MORE INFORMATION Click

นางอัญญา ทราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาขางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีทิศทางขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้ ว่า ราคาขางพาราท้องถิ่น ราคาประมูลตลาดกลางขางพาราการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และราคาส่งออก FOB ยังคงมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขางผ่านรมคว้นขึ้น 3 ณ ตลาดกลางขางพาราสงขลา ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 56.89 บาท วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 80 บาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการปิดเมืองเริ่มคลี่คลาย รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหาราคาขางพาราเร่งด่วนหลายด้าน

นอกจากนี้ ผู้ซื้อในประเทศต้องการเร่งส่งมอบยางในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะเดียวกันราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทั้งตลาดญี่ปุ่น และตลาดสิงคโปร์อยู่ในช่วงขาขึ้น มีแรงซื้ออยู่ในระดับสูง ความต้องการถูงมีอย่างปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19 และภาคโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัว นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ tna.mcot.net  
หัวข้อข่าว : ราคายาง-ปาล์มพุ่ง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : - หน้า : -



ด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อที่หน้าโรงงานในแหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ ชุมพร ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.10 – 5.00 บาท วันที่ 1 ตุลาคม เพิ่มขึ้นระหว่างกิโลกรัมละ 6.00 – 6.90 บาท และราคาน้ำมันปาล์มดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.00 – 25.25 บาท เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 36 – 37 บาท เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากสถานการณ์ โควิด – 19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับมาตรการของรัฐที่กระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์ม โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล รวมทั้งการผลิตและการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินของผู้ประกอบการ ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยเดือนละ 0.24 ล้านตัน และคาดว่าสิ้นปี 2563 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.32 ล้านตัน คาดว่าราคาปาล์มจะพุ่งต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคายางพารา ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม จะยังคงทิศทางที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโมเดล “เกษตรฯ-พาณิชย์ทันสมัย”และนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่อง.-สำนักข่าวไทย





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ technologychaoban.com

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : เหมไม่หยุด ยาง-ปาล์ม ยังกระแสรแรง รัฐเดินหน้ากระตุ้นมาตรการต่อเนื่อง เผย...

TECHNOLOGY เกษนิยมโดยชาวบ้าน  
CHAOBAN

หน้าแรก > เด่นวันนี้ > เหมไม่หยุด ยาง...

MIRAGE

ทั้งหมดนี้ก็ทำให้ Majesty คั่นเก่งของ

เปิด

เด่นวันนี้

เหมไม่หยุด ยาง-ปาล์ม ยังกระแสรแรง รัฐเดินหน้า  
กระตุ้นมาตรการต่อเนื่อง เผย ยางแผ่นรมควัน  
ชั้น 3 กระโดด 80 บาท ด้านปาล์ม ตีตฟุ้ง  
แตะ 7 บาท

f Facebook t Twitter G+ Google+ LINE



เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

นางอัญญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพารา  
และปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีทิศทางขึ้นอย่างต่อเนื่องใน  
ขณะนี้ว่า ราคายางพาราท้องถิ่น ราคาประมูล  
ตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย และ  
ราคาส่งออก FOB ยังคงมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ  
ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก  
กิโลกรัมละ 56.89 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่ม  
เป็นกิโลกรัมละ 80 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563)  
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41



นางอัญญา ตราโช



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ technologychaoban.com

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : เหมไม่หยุด ยาง-ปาล์ม ยังกระแสรอง รัฐเดินหน้ากระตุ้นมาตรการต่อเนื่อง เผย...

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการปิดเมืองที่เริ่มคลี่คลาย รวมทั้งภาครัฐมี มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราแรงค่วนหลายด้าน ซึ่งได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนยาง มาตรการสนับสนุนสินค้าเชือดอกเบียดำให้แก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ การส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ รวมถึงการซื้อขายยางพาราแบบออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ซื้อภายในประเทศต้องการเร่งการส่งมอบยางในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะ เดียวกันราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทั้งตลาดญี่ปุ่น และตลาดสิงคโปร์อยู่ในช่วงขาขึ้น มีแรง ซื้ออยู่ในระดับสูง ความต้องการถูงมือยางปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์ COVID- 19 และภาคโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัว นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัย สนับสนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยราคาปาล์มน้ำมัน รับซื้อที่หน้าโรงงานในแหล่งผลิตที่สำคัญ

(สุราษฎร์ธานี กระบี่ และ ชุมพร) ราคาปรับตัวเพิ่ม ขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.10-5.00 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มเป็นระหว่างกิโลกรัมละ 6.00-6.90 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) และราคาน้ำมันปาล์ม



ดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.00-25.25 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 36-37 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่มสูงขึ้นหลัง จากสถานการณ์ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับมาตรการของรัฐที่กระตุ้นการใช้น้ำมัน ปาล์ม โดยการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล รวมทั้งการ ผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินของผู้ประกอบการ ทำให้ปริมาณความ ต้องการใช้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยเดือนละ 0.24 ล้านตัน ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วง ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ออกสู่ตลาดน้อย (ร้อยละ 19 ของผลผลิตทั้งหมด 16.36 ล้านตัน) โดยคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเดือนตุลาคม 0.21 ล้านตัน พฤศจิกายน 0.18 ล้าน ตัน และธันวาคม 0.16 ล้านตัน ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงเฉลี่ย อยู่ระหว่างเดือนละ 0.03-0.08 ล้านตัน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะ ปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0.28-0.32 ล้านตัน คาดว่า ราคา ปาล์มจะพุ่งต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ราคาขายพารา ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม จะยังคงทิศทางดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง จากปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโมเดล “เกษตรฯ-พาณิชย์ทันสมัย และนโยบาย” เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่อง



## 'เฉลิมชัย' สั่งเช็คสต็อกยางหลังราคาผันผวน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางที่ปรับตัวผันผวนช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ตลาดกลาง กยท. ปิดตลาดเฉลี่ยที่ราคา 80.34 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.62 บาทต่อ กก. จากราคาเมื่อเปิดตลาดและราคาน้ำยางในตลาดเอกชนปรับตัวลดลงซึ่งชะลอตัวตามกลไกตลาด โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ กยท.และกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบสต็อกและการซื้อขายยางของผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ว่า เป็นไปตามกลไกการซื้อขายปกติของตลาดหรือไม่ เนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ของกระทรวงพาณิชย์

นายประพันธ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของ กยท. มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา โดยการเข้าซื้อเพื่อพยุงราคาในในตลาดเมื่อราคายางลดลงอย่างผิดปกติ รวมถึงมาตรการชะลอการขายยาง เพื่อบริหารปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ตลาด และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม กยท.

ประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปขึ้นต้น โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมน้ำยางชั้นไทย เพื่อร่วมหารือมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมถึงปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมยาง

“ชาวสวนยางอย่ากังวลใจ เพราะขณะนี้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติ ทั้งในและต่างประเทศยังคงมีสูง ขณะที่ปริมาณยางออกสู่ตลาดยังคงมีน้อย เพราะฝนตกชุกทั่วประเทศ รวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ทำให้ราคาที่ยังคงทิศทางที่ดี ชาวสวนยางสามารถเก็บยางไว้ในวันหยุด เพื่อนำออกขายในวันทำการจะได้ราคาที่ดีกว่า” นายประพันธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์การซื้อขายยางพาราของ 5 เลื่อยยางพาราเปิดราคา รับซื้อหน้าโรงงาน โดยบริษัท วงศ์บัณฑิต รับซื้อยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ราคา 75 บาทต่อ กก. บริษัท ศรีตรังรับซื้อราคา 74 บาทต่อ กก. บริษัท เซาท์แลนด์ 74 บาทต่อ กก. และบริษัท ไทยชัย รับซื้อราคา 77 บาทต่อ กก. ส่วนโรงงานทั่วไปเปิดราคาหน้าโรงงาน 74-75 บาทต่อ กก.



จากนโยบายหลัก  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม  
เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์  
แนวทางที่จะให้เกษตรกรมี  
พื้นฐานส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  
กรมพัฒนาที่ดิน ได้วางแผน  
ในองค์ความรู้เข้าถึงกลุ่ม  
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็น  
เกษตรกรกลุ่มใหญ่ของ  
ประเทศ ด้วยการนำระบบ  
เกษตรอินทรีย์มีส่วนร่วมแบบ  
“PGS” เข้าไปส่งเสริม เริ่ม  
ตั้งแต่ให้เกษตรกรปลูกพืช  
ในดินที่ปลอดภัยลด ละ เลิก  
การใช้สารเคมี สมาชิกใน  
กลุ่มร่วมกันเฝ้าระวัง  
ตรวจสอบซึ่งกันและ  
กัน ทำให้มีตลาด  
รองรับ แลก  
เปลี่ยนสินค้า  
ในชุมชน  
ท้องถิ่นผู้  
ซื้อ



## พต.ตั้งมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ พีเลี้ยงPSGเกษตรกรรายย่อย

เข้าถึงแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และยังสามารถรองรับ  
ความต้องการของผู้บริโภค ในรูปแบบตลาดนำการผลิต อย่างครบวงจร  
ดร.สราพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า เพื่อให้





เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตมุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลัก ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่แนวโน้มมีความต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงจัดโครงการปรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ทั่วประเทศ ระบบดังกล่าวเน้นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับผู้บริโภคในท้องถิ่น สมาชิกในกลุ่มตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยและมีซึ่งกันและกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวนอกจากมีตลาดซื้อขาย ผู้บริโภคยังเข้าถึงเข้าใจวิธีการผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นเกณฑ์เดียวกับไอโพน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

“มาตรฐาน PGS เป็นพื้นฐานขั้นต้นเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ประมง เน้นการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายที่สุด วิธีการส่งเสริมพัฒนาที่ดินจะคัดเลือกเจ้าหน้าที่กรมในแต่ละพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ประจำจังหวัดต่างๆ คอยช่วยเหลือดูแลตั้งแต่แปลงปลูกไปจนถึงแหล่งจำหน่าย เป็นตัวแทนเกษตรกรประสานงานสะท้อนปัญหาแนวทางระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง ทำให้รู้แนวทางขับเคลื่อนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ สามารถสร้างผลผลิตคุณภาพ มีตลาดรองรับอย่างครบวงจร อย่างในเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับตลาดจริงใจมาร์เก็ตและสาธิตและสาธิต จ.เชียงใหม่



เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรกลุ่ม PGS นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดด้วยตัวเอง นอกจากสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรยังเข้าถึงผู้ซื้อว่าต้องการผลผลิตอะไรบ้าง ปริมาณผลผลิตและความต้องการมีความสมดุล เกษตรกรสามารถตั้งราคาขายได้เอง ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ตลาดมีความยั่งยืน” ดร.สถาพรกล่าว.



**1/4 Special Report**

**ราคายางพุ่งสูงรอบ 3 ปี**  
**ปีทองธุรกิจ 'ถุงมือยาง' (1)**

**หน้า 10**

# ราคายางพุ่งสูงรอบ 3 ปี

## ปีทองธุรกิจ 'ถุงมือยาง' (1)



**1/4 Special Report**

ในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่าสนใจอย่างมาก กับเรื่องการลงทุนด้านธุรกิจ “ถุงมือยาง” เรียกว่าเป็นการสวนกระแสเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก

ถุงมือยางไปต่างประเทศ หรือ แม้กระทั่งการลงทุนสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก!!

ที่สำคัญ แม้กำลังมีทั้งวิกฤตร้อนแรงด้านการเมืองของประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังวางใจไม่ได้ แต่ไม่น่าเชื่อทั้งธุรกิจเกี่ยวกับถุงมือยางส่งออกต่างประเทศ รวมไปถึงราคาผลผลิตยางพารา ต่างมีราคาขยับสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

หากย้อนกลับไปดูความเคลื่อนไหวช่วงเดือน ส.ค. 63 ราคายางพาราในประเทศไทย เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่จากเดิมราคา “น้ำยางสด” ช่วงต้นปี-กลางปี63 ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ กิโลกรัมละ 38-40 บาท ส่วน “ยางแผ่นดิบ” อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 43.45 บาท จาก





นับตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. จนมาปลายเดือน ต.ค. ไม่ว่าจะเป็ นน้ำยางสด, ยางแผ่นดิบ, ยางแผ่นรมควัน และ ยางก้อนถ้วย ปรับราคาขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง

### “ราคายาง” ขยับขึ้นทุกชนิด

ข้อมูลจากความเคลื่อนไหวราคายางพาราชนิดต่าง ๆ (วันที่ 30 ต.ค. 63) จากเว็บไซต์ของ การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) น้ำยางสด (ณ โรงงาน) ที่เกษตรกรขายให้กับจุดรับซื้อน้ำยางสดท้องถิ่น ในหมู่บ้าน ตำบล พ่อค้าคนกลางรับซื้อที่ ราคาโลกรัมละ 74.50 บาท (นับเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 3 ปี) ขณะที่ ยางแผ่นดิบ ราคาโลกรัมละ 71.45-73.55 บาท, ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 (Rss3X) ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ราคาประมูล ทะลุถึงโลกรัมละ 80.01 บาท นอกจากนี้ ยางก้อนถ้วย ที่เคยขายกันได้แค่โลกรัมละ 18-20 บาทนั้น วันนี้เกษตรกรเจ้าของสวนยางสามารถขายได้ในราคาโลกรัมละ 45-47 บาท

นับเป็นข่าวดีที่ทำให้ชาวสวนยางพาราทั่วประเทศพอจะยิ้มออกได้ในช่วงปลายปี 2563 ขณะเดียวกันยังมีข่าวดีอีกเมื่อมีกลุ่มทุนในนาม บริษัท สิงห์เสนี กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการ ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดทุกประเภท จากกรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ได้ทุ่มทุน 5,000 ล้านบาท สร้างโรงงานเนื้อที่กว่า 80 ไร่ เพื่อผลิตถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือโครงการรับเบอร์ ซิตี้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จาก 2 ปรากฏการณ์สำคัญ นอกจากจะทำให้วงการสวนยางพารา ลึกคักแล้ว ยังถูกจับตามอง พร้อมถูกตั้งคำถามจากบรรดาเกษตรกรสวนยางพาราว่าจะมาช่วยพลิกฟื้นทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถลืมตาอ้าปากได้ ไร่มัจำเป็นต้อ งโค่นสวนยางทิ้ง เพื่อไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้หรือไม่



นายสุนทร รัตณรงค์  
เลขาธิการ รักษาผลประโยชน์  
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย



### มูลเหตุมาจากหลายปัจจัย

เรื่องราคายางพาราที่ขยับเพดานสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างผิดหูผิดตา เกิดจากปัจจัยอะไรแน่ หรือจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติของการเข้ามาของพายุหลาย ๆ ลูก ส่งผลให้ทุกภาคของประเทศไทยที่ปลูกยางพาราได้รับผลกระทบ กริดยางไม่ได้ ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อยลงทำให้ราคาสูงขึ้น หรือจะเป็นเพราะมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายส่วนมาเป็นตัวหนุน ทิมข่าว 1/4 Special Report ได้สัมภาษณ์ นายสุนทร รัตณรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ นายศิวั



ศรียาย รองเลขาฯ สภาเครื่องช่าย เกษตรกรชาวสวนยางฯ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ราคาขางให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งในภาคใต้ และภาคอื่น ๆ มาโดยตลอด

นายสุนทร เลขาศิการ สภาเครื่องช่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯ ได้ฉายภาพให้เห็นถึงราคาขางที่คึกซ์อย่างไม่เคย

เป็นมาก่อนในรอบ 3-4 ปี ว่า เกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพของ ภัยธรรมชาติ นั้นคือพายุลูกแล้วลูกเล่าที่พัดเข้ามาทั้งในประเทศไทย และ เวียดนาม อินโดนีเซีย บางพื้นที่มีน้ำท่วมทำให้เกษตรกรกรีดยางไม่ได้บ้าง, ยางก้อนถ่วน และยางแผ่นที่ออกสู่ตลาดจึงน้อยลง เป็นเหตุให้ราคาขางเพิ่มสูงขึ้น ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ โรคใบร่วง ที่เกิดจากเชื้อราที่สวนยางในภาคใต้ ระบาดหนักในหลายจังหวัด ทั้งภาคใต้ตอนล่าง จ.นราธิวาส และภาคใต้ตอนบน จ.ระนอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี กินพื้นที่กว่า 800,000 ไร่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

**“นอกจากนี้ที่สำคัญ การเกิดขึ้นของวิกฤติโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก ได้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทุกประเทศ ได้รับผลกระทบ ต้องหยุดการผลิตไประยะหนึ่ง แต่ขณะนี่ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มกลับมาเร่งการผลิต โดยเฉพาะสายการผลิตล้อยางรถ รวมไปถึงถุงมือยาง ไม่ว่าจะเป็น จีน, อินเดีย และในโซนของสหภาพยุโรป ส่งผลทำให้ต้องสั่งซื้อผลผลิตยางพาราจากชาวสวนยางเพื่อการส่งออก ราคาจึงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว”**

### “3 มาตรการ” ลุยกระตุ้นผลผลิต

นายสุนทร กล่าวต่อด้วยว่า ขณะนี้สภาเครื่องช่ายเกษตรกรชาว

สวนยางฯ และ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีแผนมาตรการกระตุ้นราคาผลผลิตขางในประเทศให้ครบทั้ง 3 รูปแบบครบวงจรคือ 1.แบบต้นน้ำ 2.กลางน้ำ และ 3.ปลายน้ำ มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เช่น การใช้กองรักษาเสถียรภาพราคาขาง เข้าไปซื้อขางในตลาดกลางขางพารา, การให้ชาวสวนยางใช้วิธีเก็บขางก้อนถ่วน เอาไว้ได้ถุนเป็นเวลา 20 วัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมืองค์กรสภาการเกษตรในแต่ละพื้นที่เข้าไปบริหารจัดการร่วมกับชาวสวนยางหรือการใช้นโยบายกับผลผลิตขางในภาคเหนือ ที่มีผลผลิต 250,000 ตัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,000,000 ตัน ให้เข้าสู่ตลาดเพียงครั้งเดียว ทำให้พ่อค้าคนกลางไม่สามารถกดราคาซื้อได้อย่างในอดีต

การขางฯ ได้เข้าไปดำเนินการซื้อขางในตลาดกลาง ระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค. 63 ปรากฏว่าสามารถควบคุมราคาขางแผ่นดิบมิให้ถูกทุบราคาลงมา โดยราคาในช่วงวันที่ 1-8 ต.ค. มีการผันแปรหรือปรับลงเพียง กิโลกรัมละ 10 สตางค์เท่านั้น หากย้อนดูสถิติใน 3 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ทุกครั้งที่ราคาขางสูงขึ้น จะมีการกดราคาลงมาจากพ่อค้าคนกลางโดยตลอด นอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่ง ที่ต้องการให้หน่วย

**“ จาก 2 ปรากฏการณ์สำคัญ นอกจากจะทำให้วงการสวนยางพาราตึกคักแล้ว ยังถูกจับตามอง พร้อมถูกตั้งคำถามจากบรรดาเกษตรกรสวนยางพาราว่าจะมาช่วยพลิกฟื้นทำให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถลืมตาอ้าปากได้ ไม่จำเป็นต้องโค่นสวนยางทิ้ง เพื่อไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้หรือไม่ ”**

งานของรัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และอื่น ๆ ใช้ขางพาราในไทยผลิต แท่งแบรีเออร์ หลัทธิโลเมตรหรือการใช้ขางผสมสมทำถนนพาราซอยส์ซีเมนต์ รวมถึง สิ่งของอื่น ๆ จะช่วยเป็นการทำให้มีการดูดซับผลผลิตส่วนหนึ่งออกไปจากตลาดส่งผลดีกับชาวสวนยางในระยะยาว

ส่วนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย สำหรับการแก้ปัญหาการคึกซ์นั้น นายสุนทร กล่าวว่า นั่นคือการที่กระทรวงพาณิชย์ใช้ “ขางแรง” ด้วยการให้กฎหมายให้ขางพาราเป็นสินค้าควบคุม ในขณะที่การขางแห่งประเทศไทย ก็ได้ทำ

เอ็มโอยูกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ขางที่ผลิตได้ไปแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อใช้ในหน่วยงานนั้น ๆ วันที่จึงถือว่ามาตรการแก้ปัญหาขางพาราได้ดำเนินการได้ครบ 3 รูปแบบ “ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ” เชื่อกันว่านโยบายที่ใช้เดินมาเริ่มจะถูกทาง และจะสามารถสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับผู้ผลิตและผู้ใช้ในอนาคต

นับว่าเป็นหลาย ๆ ปัจจัยที่มีส่วนทำให้ราคาขางพาราในภาพรวมสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบ 3-4 ปี โดยเฉพาะอีกปัจจัยที่นำจับตามองอย่างยิ่ง คือ ธุรกิจถุงมือยาง ในประเทศไทยใน 2563 กำลังเติบโตชนิดเรียกว่าก้าวกระโดดกว่าได้ จากผลพวงวิกฤติโควิด-19 จนทำให้หลายประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกา สั่งซื้อออร์เดอร์ถุงมือยางจากประเทศไทยผูกขาดข้ามปีแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ขณะนี้ ถุงมือยาง ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าต่างชาติ

ช่วงในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา จึงได้เห็น “กลุ่มทุน” ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก นำเม็ดเงินมหาศาล กล้าเสี่ยงโดดเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เหนือสิ่งอื่นใดการลงทุนสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง จะช่วยหนุนให้เกษตรกรสวนยางพาราทั่วประเทศ ได้มีความมั่นคงขึ้นด้วยในอนาคตหรือไม่อย่างไรนั้น นับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง.



เกษตรวันนี้ประจำวัน 3 พฤศจิกายน เหลือผู้ประสบอุทกภัย... ● เกษตรหญิง พ.ศ. 2563... ● อุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะ สืบมา ที่ผ่านมา สร้างความเสียหาย ให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกร จำนวนมาก กระทรวงเกษตรฯ ทราบถึงความเดือดร้อนนี้ดี จึงสั่งการให้กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลักคั้นน้ำ พร้อมเตรียมรถ แบริ่งไฮ รถบรรทุก กระสอบ ทราย และเครื่องฉีดน้ำปูน ให้ กรมปศุสัตว์ จัดเตรียมเสบียง อาหารสัตว์ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ และทีม สัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยได้อพยพสัตว์แล้ว 4,062 ตัว และแจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ พระราชทาน 39.2 ตัน รวมถึงสนับสนุนเรือ ตรวจสอบประมงน้ำจืดพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วย



## เกษตร วันนี้


กรรมการอาหารและยา...เตือน ...อย่าซื้อยาปฏิชีวนะรักษา สัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ เสี่ยงได้รับยาไม่มีคุณภาพ หรือยาปลอม และอาจก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา ทำให้การรักษาไม่ได้ผลอาจทำให้สัตว์ ตายได้ หลังพบโฆษณาขาย ยาสัตว์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ เช่น กาน่า มัยซิน ซัลเฟต ซินคินิด (Kanamy- cin Sulfate injection) อีกทั้งกฎหมายไม่ อนุญาตให้ขายยาใด ๆ ทางอินเทอร์เน็ต หากพบ แจ้งเบาะแสที่สายด่วน อช. 1556 หรือ Oryor Smart Application.

นายกะหล่ำปลี



☑ ทอดกฐิน....เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินประจำปี 2563 ในนามมูลนิธิคุณแม่กล้วย ศรีอ่อนและกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ที่วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้





## เทียบท่าหน้า3

ทีมข่าวการเมือง

### เรียบง่าย

มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี แต่รุ่นใหญ่หลายครมลงพื้นที่  
ไม่ต้องมีพิธีรีตอง

ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ล่าสุด มีแค่  
เสื้อมืออ้อมตัวเก่งกับผ้าขาวม้าคล้องคอ นำทีมงานเดินทางลงพื้นที่  
อ.ปັกธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ให้กำลังใจ  
เกษตรกรผู้ประสบภัย

พร้อมกับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนหญ้า  
อาหารสัตว์พระราชทาน โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.จิว อ.ปັกธงชัย

ไม่ลืมที่จะไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้าน  
ก่อนตะลุยลงพื้นที่สำรวจแปลงนาข้าวหลายพื้นที่ที่ได้รับ ความ  
เสียหาย

“หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย จะมีการเข้าสำรวจความเสียหาย  
เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและชดเชยความเสียหาย ตลอดจน  
เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ปลูกเพื่อมีรายได้เสริม”

ยังไม่รวมโครงการเสริมรายได้ในช่วงฤดูแล้ง 7 โครงการ ที่  
เตรียมไว้ช่วยอีกทาง

ถือคติเรียบง่าย แต่ได้งานแบบเน้นๆ!!!

**กรกช กุลลประภา/รายงาน**